

## "กัจจ"รับผังโครงสร้างใหม่ ศธ.ของจริง

นำเสนอเมื่อ : 20 มิ.ย. 2559

**"ปลัด ศธ." รับร่างโครงสร้าง ศธ.วอนโซเซียลเป็นของจริง แต่ยังไม่ใช้  
พร้อมยืนยัน ศธ.ยังไม่ปรับโครงสร้างตอนนี้ แคมเปญเหตุไม่มีแท่ง สกศ.-  
สกอ.ในร่างโครงสร้างใหม่**

วันนี้ (20 มิ.ย.)รศ.นพ.กัจจ ตติยภวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)  
เปิดเผยถึงการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้างการบริหารราชการของ ศธ.ใหม่ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้าง ว่า  
เอกสารการปรับโครงสร้าง ศธ.ที่แยกกรมบริหารการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา วิชาการ การศึกษาพิเศษ  
การศึกษาลดอาชีวศึกษา ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา( สกอ) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)  
และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน( สช.)ไม่ปรากฏในโครงสร้าง  
และจะมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้บริหารสูงสุดในสวนของข้าราชการประจำนั้น เป็นของจริง  
โดยเป็นเอกสารโครงสร้างเก่าที่มีการนำมาหารือในการประชุมผู้บริหาร ศธ.ไปแล้ว แต่นำมาเปรียบเทียบเท่านั้น  
ซึ่งในเอกสารระบุว่า ไม่มี สกศ.ก็เพราะว่ามีบทบาทในการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ  
สวน สกอ.มีแนวคิดที่จะแยกไปเป็นทบวงหรือกระทรวงอุดมศึกษา  
จึงเขียนเป็นแนวทางนำเสนอเอาไว้พร้อมกับพิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย

“ตอนนี้ยืนยันว่า ยังไม่มีการปรับโครงสร้าง ศธ. เพราะการปรับโครงสร้าง ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก  
และ ศธ.มีเรื่องสำคัญหลายประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไข โดยเฉพาะการใช้คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ตาม  
มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557

ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)

ทำหน้าที่แทนอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)เขตพื้นที่การศึกษา  
ซึ่งต้องทำให้การปฏิบัติงานของ กศจ.เกิดประสิทธิภาพก่อน พร้อมทั้งประเมินการทำงานของ กศจ.ด้วย หาก  
กศจ.ทำให้การบริหารงานของ ศธ.ประสบความสำเร็จก็อาจมีการปรับโครงสร้างเดิมบางเรื่อง เป็นการปรับเล็ก  
โดยยึดหลักไม่ของบประมาณและตำแหน่งเพิ่มเติม ส่วนองค์กรหลักยังอยู่เหมือนเดิม”ปลัด ศธ.กล่าว

ด้าน ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.)  
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า เบื้องต้นไม่เห็น สกศ. และ สกศ.ในโครงสร้างใหม่  
ซึ่งเท่าที่ ทปอ.รับทราบ คือ งานในส่วนของอุดมศึกษาจะแยกออกมาจาก  
ศธ.ในฐานะทบวงและขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 13.23 น.